

## รายงานผลอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดัว จังหวัดเลย

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดัว จังหวัดเลยการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ดังนี้

๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๗ และปรับปรุงประกาศ  
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง  
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  
สาธารณสุขอำเภอนาดัว มีนโยบายที่จะผลักดันให้บุคลากรในสังกัด มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ และเสนอแนะให้ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่าย  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการให้รวบรวมข้อมูลการสอบหาข้อเท็จจริง สอบวินัย หรือข้อร้องเรียนต่างๆ  
นำมาวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายใน  
หน่วยงาน

๒. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นาดัว จังหวัดเลย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตของ หน่วยงาน  
โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน  
สาธารณสุขอำเภอนาดัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ของชาติ โดยจะนำรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
มา ประกอบการพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกัน และได้มีการติดตามรายงานผลตามแผนป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดัว จังหวัดเลยดังกล่าว เพื่อกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับ  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

๓. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดัว จังหวัดเลยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบ  
บุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติงาน  
ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๗ โดย  
งานพัสดุได้ชี้แจงให้คณะกรรมการพัสดุในแต่ละกลุ่มงาน เพิ่มการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่  
และผู้เสนองานตามประกาศ ซึ่งจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่พบการจัดซื้อ  
จัดจ้างที่ผู้เสนองานมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นาดัว นอกจากนี้  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดัว จังหวัดเลยได้มีการเผยแพร่ช่องทางกรร้องเรียนร้องทุกข์ของ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดัว จังหวัดเลยไว้ในเว็บไซต์

๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดัว จังหวัดเลยได้จัดกิจกรรม "สาธารณสุขอำเภอพบบุคลากร" เมื่อศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ โดยแจ้งนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับให้แก่บุคลากรทราบ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบนโยบายดังกล่าวโดยทั่วถึงกัน